

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2020

V/v tuyên truyền về phát triển nông nghiệp,
nông dân, nông thôn; công tác quốc phòng năm
2020; quản lý động vật hoang dã và kiểm soát
việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Kính gửi:

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 12/02/2020 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Công văn số 2271-CV/BTGTU ngày 17/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Công văn số 132/UBND-KTN ngày 22/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân. Tiếp tục phổ biến nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 29/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động của các cấp, các ngành trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Tuyên truyền nâng cao nhận thức lý luận về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có cơ sở vững chắc cho phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, coi trọng việc phổ biến những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền địa

phương, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phản ánh sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quản lý, giám sát, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Tuyên truyền công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2020

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhất là Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự,... về công tác quốc phòng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh sâu rộng đến các cấp, các ngành, toàn dân và lực lượng vũ trang nhằm tăng cường giáo dục, tuyên truyền về truyền thống, lòng yêu quê hương, đất nước, các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nêu cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho Nhân dân khi có những sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn, trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

3. Tuyên truyền công tác quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã. Khuyến cáo các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tăng cường công tác kiểm dịch, khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm. Phản ánh kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại các điểm tự phát; kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử: <http://sttt.langson.gov.vn/> (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (Loan).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yến

